

รายงานการวิจัย

เรื่อง

ความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการรับมือภัยพิบัติที่เกี่ยวข้องกับน้ำ (น้ำท่วมและดินถล่ม)
ในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ๓ และลุ่มน้ำสาขาลองกลาย
จังหวัดนครศรีธรรมราช

นายนราพงษ์ บุญช่วย

นายวีระพงศ์ แสงทอง

นางสาวณัฐพิชญา อินทรทองแก้ว

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘ กรมทรัพยากรน้ำ

คำนำ

ความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรับมือภัยพิบัติเกี่ยวข้องกับน้ำ (น้ำท่วมและดินถล่ม) ในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ๓ และลุ่มน้ำสาขาลองกลาย จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อรวบรวมวิเคราะห์ความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระดับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนต่อการรับมืออุทกภัยและดินถล่ม โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษา คือ เพื่อศึกษาความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการรับมือภัยพิบัติที่เกี่ยวข้องกับน้ำ (น้ำท่วมและดินถล่ม) เพื่อศึกษากระบวนการรับมือภัยพิบัติที่เกี่ยวข้องกับน้ำท่วมและดินถล่ม เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรับมือภัยพิบัติที่เกี่ยวข้องกับน้ำ (น้ำท่วมและดินถล่ม) และเพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการรับมือภัยพิบัติที่เกี่ยวข้องกับน้ำ (น้ำท่วมและดินถล่ม) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายงานการศึกษาวิจัยฉบับนี้แบ่งออกเป็น ๕ บท ได้แก่บทที่ ๑ บทนำกล่าวถึงความสำคัญ วัตถุประสงค์ และประโยชน์ของการศึกษา บทที่ ๒ เป็นการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการรับมือภัยพิบัติ ความพร้อมและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน บทที่ ๓ นำเสนอระเบียบวิธีวิจัยของการศึกษาวิจัย บทที่ ๔ เป็นผลการศึกษาโดยแบ่งออกเป็นความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ข้อเสนอแนะในการรับมือภัยพิบัติของท้องถิ่น ตามลำดับ และบทสุดท้ายบทที่ ๕ เป็นบทที่นำเสนอสรุปการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษาวิจัย

คณะผู้วิจัยหวังว่าผลการศึกษาวิจัยนี้จะสามารถนำไปใช้เป็นสารสนเทศสำหรับทำความเข้าใจสถานการณ์ความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการรับมือภัยพิบัติที่เกี่ยวข้องกับน้ำ (น้ำท่วมและดินถล่ม) รวมทั้งนำไปใช้เป็นแนวทางในการวางยุทธศาสตร์ นโยบาย โครงการ และแผนงาน เพื่อส่งเสริมศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชนในระยะยาวต่อไป

คณะผู้วิจัย

กันยายน ๒๕๕๘

กิตติกรรมประกาศ

การศึกษาวิจัยฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งในภารกิจของกรมทรัพยากรน้ำ เป็นการมุ่งเน้นเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสม ในการลดผลกระทบจากภัยของน้ำท่วมและดินถล่ม และได้ดำเนินการสำเร็จ ลุล่วง ได้ด้วยความกรุณาเป็นอย่างยิ่งจาก ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และพนักงานองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ศึกษาที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลและให้ข้อคิดอันเป็นประโยชน์ต่อ งานวิจัย คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ขอขอบคุณเพื่อนร่วมงานทุกท่าน และคณะผู้บริหารในสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘ ที่ได้ กรุณาให้ความช่วยเหลือ ในการเก็บข้อมูลและให้คำแนะนำต่างๆ จนทำให้โครงการนี้ประสบผลสำเร็จ ด้วยดี รวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการทำวิจัยทุกท่านที่ได้ให้ความช่วยเหลือมาตลอด คณะผู้วิจัย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ จะเป็นข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญให้กับกรมทรัพยากรน้ำ สมตามเจตนารมณ์ที่ตั้งใจไว้

คณะผู้วิจัย

กันยายน ๒๕๕๘